

Phiếu Đặt Hàng Giao Hàng Tận Nhà Ngân Hàng Thực Phẩm

United Way of King County, Food Lifeline, Thành Phố Seattle và Metro Access rất vui mừng được giao hàng tận nhà các hộp thực phẩm trên khắp Quận King trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. Điền vào phiếu này để đặt giao đồ ăn một lần. Vui lòng lưu ý rằng thực phẩm này có thể không được bán và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể giao hàng tại thành phố Seattle, Bắc Quận King và Đông Quận King và đang tích cực làm việc để mở rộng đến Nam Quận King.

Tại thời điểm này, dịch vụ này cung cấp 15-25 loại thực phẩm bảo quản ở điều kiện bình thường từ Food Lifeline. Chúng có thể bao gồm các bữa ăn đóng hộp, trái cây đóng hộp, rau đóng hộp, mì ống và các mặt hàng hỗn hợp khác. Một số hộp cũng có thể chứa các mặt hàng dễ hỏng như bánh mì hoặc sản xuất với thời hạn sử dụng lâu hơn. Ước tính, một trường hợp sẽ đủ nuôi một gia đình bốn người trong khoảng 2-4 ngày. Chúng tôi hiện không thể đáp ứng nhu cầu cá nhân và nhu cầu về chế độ ăn uống. Nếu quý vị bị dị ứng hoặc nhu cầu về chế độ ăn uống cụ thể, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với ngân hàng thực phẩm địa phương, vì họ có thể cung cấp lựa chọn thực phẩm tùy chỉnh hơn.

Hiện tại, giao hàng có sẵn trong ngày từ Thứ Hai - Thứ Sáu. Chúng tôi hy vọng sẽ giao hàng trong 2 hoặc 3 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng nhận được vào thứ Năm hoặc thứ Sáu sẽ được giao vào tuần sau. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng các mốc thời gian này, chúng tôi sẽ liên lạc qua email với ngày giao hàng cập nhật.

Nếu quý vị là một tổ chức quan tâm đến việc phân phối số lượng lớn các hộp thực phẩm cho khách hàng của mình tại một địa điểm phát tập trung, vui lòng liên hệ với Claire Brown theo địa chỉ clairebrown@uwkc.org.

Vui lòng lưu ý rằng tài nguyên này dự định và có thể là giải pháp thực phẩm duy nhất cho nhiều thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta không thể rời khỏi nhà trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 và không thể tiếp cận dịch vụ tại ngân hàng thực phẩm địa phương. Nếu quý vị có thể, vui lòng xem xét chọn thực phẩm từ ngân hàng thực phẩm địa phương của mình - để biết thêm thông tin về các địa điểm và thời gian, hãy gọi gọi 2-1-1 hoặc truy cập <https://foodlifeline.org/need-food/>.

Vui lòng liên hệ Claire Brown theo địa chỉ clairebrown@uwkc.org hoặc (206) 461-6915 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về chương trình này và cô ấy sẽ trả lời trong vòng 3 ngày. Trong trường hợp quý vị chưa nhận được giải pháp thỏa đáng, quý vị cũng có thể liên hệ với Leah Rapalee theo địa chỉ leahr@foodlifeline.org hoặc (206) 432-3606.